



หมุดหมาย และทิศทางการทำงานเอดส์ คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) สมัชชา กพอ. ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

ในวาระสมัชชาขององค์กรสมาชิกคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.) ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสมาชิกจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายพ นักงานบริการ เครือข่ายผู้ไร้ยา เครือข่ายคนทำงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เครือข่ายสุขภาพและชาติพันธุ์ เครือข่ายคนทำงานงานแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายการทำงานในชุมชน

เราได้ทำการวิเคราะห์พิจารณาบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ความท้าทายในอนาคต และบททวนวาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การประกาศกฎอัยการศึก ภาวะสูญญากาศรัฐบาล อย่างไรก็ตาม สภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมยังดำรงอยู่ ส่งผลให้เกิดภาวะยากลำบากของกลุ่มคนที่ยากจน กลุ่มคนที่ยากลำบากในเมืองและชนบท กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกับ เชื้อเอชไอวี กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และสังคมที่ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลิดรอนสิทธิในการดำรงชีวิต รวมทั้งขบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนยังต้องการความเชื่อมโยงเพื่อสานการเรียนรู้ และพลังขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ แม้การทำงานด้านเอดส์ตลอดกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องการเข้าถึงยาในการรักษาครอบคลุมประชากรไทยทุกคน การมีงบประมาณจำนวนมากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อ ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อเอชไอวี มีการรณรงค์ทางนโยบายที่ก้าวหน้าในเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยา การส่งเสริมสิทธิทางเพศ ซึ่งก่อให้เกิดขบวนการเครือข่ายประชาชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่อการรับเชื้อเอชไอวีขึ้น เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและปกป้องคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตของตนเอง

เมื่อทบทวนวาระเอดส์ประชาชนซึ่งรับรองเมื่อสมัชชา กพอ. ในปี ๒๕๕๕ ยังพบว่าวาระเร่งด่วนเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้ารับการรักษาเชื้อเอชไอวีอย่างสมัครใจ ยังไม่กว้างขวางเพียงพอ ยังไม่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ยังเป็นนโยบายที่จำกัดและลิดรอนสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมเพศศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานสิทธิทางเพศ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ใช้สารเสพติด คนที่ ถูกกักขังในเรือนจำ ประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศและข้ามประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของ กฎหมาย นโยบาย ระบบบริการและอุปสรรค



จากทัศนคติของสังคม การตีตราเอ็ดส์ของตนเองและสังคม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานด้านเอ็ดส์อย่างต่อเนื่อง

เราได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้า ๓ เรื่องสำคัญคือ

๑. ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนด้านงานป้องกันเอ็ดส์ของประเทศ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพื้นที่/ชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง โดยการติดตั้งกลไกการทำงานในชุมชนเพื่อให้ทำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. สนับสนุนอนุกรรมการด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เพื่อการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กพอ.จะต้องหลอมรวมพลังมุ่งหน้าการทำงานทุกวิถีทางให้บรรลุวาระเอ็ดส์ประชาชน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ทั้ง ๓ วาระ คือ

๑. การปฏิรูปสังคมและการเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอ็ดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ
๒. การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและบริหารจัดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ
๓. การจัดโครงสร้าง กลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอ็ดส์แห่งชาติ และกระบวนการทำงานของภาคประชาสังคม

โดยต้องใช้พื้นที่ กพอ.ให้เป็นพื้นที่เริ่มต้นการณรงค์สร้างความเข้าใจ ความรู้เรื่องเครือข่ายต่างๆ การเรียนรู้ข้ามเครือข่าย การเสริมสร้างคนทำงานรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือจากองค์กรสมาชิก เครือข่ายสมาชิก ในการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อหนุนเสริมการปฏิรูปสังคม ร่วมขับเคลื่อนกฎหมายรัฐสวัสดิการ เพื่อความเป็นธรรมและบรรลุวาระเอ็ดส์ประชาชนต่อไป

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สมัชชา กพอ. ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก